

ดวงปีมะโรง 2553

นำเสนอเมื่อ : 27 พ.ย. 2552

ดูดวงปี 2553 สำหรับท่านที่เกิดปีมะโรง

ท่านที่เกิดปีมะโรงรอบอายุ 82 ปี (พ.ศ. 2471) และรอบอายุ 22 ปี (พ.ศ. 2531)

ในปี 2553 นี้ เจ้าชะตาอายุ 82 ปี ต้องระวังจะมีภัยอันตราย และมีเหตุให้ต้องไวทุกข์อย่างก้าวก่ายหรือจุกจิกกับลูกหลาน หมั่นไปทำบุญสร้างกุศล ทำสมาธิ ทำบุญใส่บาตร บริจาคทาน และใกล้ชิดสัตว์ จะช่วยให้อายุยืนยาว และมีความสุขมากขึ้น

สำหรับหนุ่มสาวอายุ 22 ปี จะทำกิจกรรมอะไรต้องไตร่ตรองให้ดีก่อน ด้านการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศมีแนวโน้มดี หากขอทุนมีโอกาสได้สูง ส่วน **ดวง 2553** ผู้ที่ก้าวเข้าสู่การทำงานในปีนี้ ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดี หากจะสอบเข้าทำงาน ในหน่วยงานราชการ หรือตำแหน่งงานธุรกิจส่วนตัว ก็มีโอกาสดี สิ่งที่ต้องระวังคือ การถูกหลอก หรือเพื่อนไม่ดีชักชวนไปในทางผิด นอกจากนี้ยังต้องระวังอุบัติเหตุ หรือการเกิดเคราะห์ภัย เพราะปีนี้ท่านอาจจะต้องไวทุกข์ให้กับญาติผู้ใหญ่ ดังนั้นควรหาโอกาสไหว้พระไหว้เจ้า หรือทำสิ่งที่เป็นกุศล เช่น ถวายสังฆทาน ปล่อยสัตว์ ก็พอจะช่วยบรรเทาเคราะห์ภัยได้

ท่านที่เกิดปีมะโรงรอบอายุ 70 ปี (พ.ศ. 2483) และรอบอายุ 10 ปี (พ.ศ. 2543)

สำหรับเจ้าชะตาอายุ 70 ปี ในปีนี้ ท่านต้องเข้าไปพัวพันกับเรื่องยุ่งเหยิงจนวุ่นวายจนตั้งใจไม่หลุด ฉะนั้นในทุกการงาน ท่านควรมองให้ชัดก่อนลงมือ แมื่อดวงครอบครัวจะมีงานมงคล แต่ทว่ากลางเรื่องนายินดีอาจปรากฏเรื่องเสียใจ มีเรื่องวุ่นวายทำให้ครอบครัวขาดความสุข ท่านควรระวังความปลอดภัยและสุขภาพของคนในบ้าน สำหรับการงานควรมองหาคนรุ่นใหม่มารับช่วงงานต่อ จะช่วยให้สุขภาพกายและใจของท่านดีขึ้น นอกจากนี้ก็ไม่ควรเข้าไปยุ่ง เกี่ยวกับเรื่องของลูกหลาน

ปีนี้ให้ระวังปัญหาสุขภาพ การเจ็บป่วยโดยเฉพาะ เรื่องความดันผิดปกติ และโรคตับอักเสบ ระวังการเกิดอุบัติเหตุ และผู้ไม่หวังดีสร้างความเดือดร้อน

ดวง 2553 สำหรับเยาวชน ปีมะโรงอายุ 10 ปี ปีนี้การเรียนไม่ราบรื่น ต้องเพิ่มความขยันหมั่นเพียรกว่าเดิม ด้านการเล่นสนุกควรระวังอย่ามองข้ามความปลอดภัย ควรเตือนให้เด็กระมัดระวังในการทำกิจกรรมต่างๆ เสมอ อย่าประมาท ระวังการเกิดเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง ระวังคนแปลกหน้าที่เข้ามาทำร้าย อย่าไวใจคนที่ไม่รู้จักเด็ดขาด ทำอะไรต้องอยู่ในสายตา ของผู้ใหญ่ มีเกณฑ์ได้รับอันตราย

ท่านที่เกิดปีมะโรงรอบอายุ 58 ปี (พ.ศ. 2495)

ปี 2553 ดวงชะตาโดยรวมไม่ค่อยดี จะทำการสิ่งใดมักพลิกผันได้ง่าย จะทำอะไรต้องมีสติ และรอบคอบเสมอ ถึงจะพันอุปสรรคไปได้ นอกจากนี้ ในปีนี้ยังมีเกณฑ์เสียทรัพย์ ไม่เหมาะกับการลงทุน หรือรวมทุนใดๆ เพราะมีโอกาสประสบภาวะขาดทุน หากจำเป็นต้องลงทุนทำกิจการใดๆ จริ่งๆ ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ระวังการทุจริตทางบัญชี ระวังการขาดสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียน และระวังถูกผู้อื่นหลอกใจ เอกสารปลอมในการทำธุรกรรมต่างๆ โดยเฉพาะช่วง 14 เม.ย.- 13 พ.ค. / 12 มิ.ย.- 11

ก.ค. / 8 ก.ย. - 7 ต.ค. และช่วง 8 ต.ค.- 5 พ.ย.

และเพื่อบรรเทาดวงชะตา ควรเสริมสร้างบารมี ด้วยการปฏิบัติธรรม ทำบุญ และบริจาคทานแก่ผู้ด้อยโอกาส ก็จะส่งผลให้ดีขึ้น ส่วนความสุขตานครอบครัว ราบรื่น สดใส ลูกหลานจะนำข่าวดีมาให้หาปลื้มใจ

ท่านที่เกิดปีมะโรงรอบอายุ 46 ปี (พ.ศ. 2507)

ในปี 2553 นี้ ดวงชะตาของท่านต้องประสบเคราะห์กรรม การงาน การค้า มีอุปสรรค มีคนจ้องทำร้าย เป็นปีที่ท่านจะต้องใช้ความอดทน และความรอบคอบอย่างสูงในการดำเนินกิจกรรมงานต่างๆ ไม่ควรใจร้อนวู่วาม เพราะจะนำพาความเสียหายมาให้ สิ่งที่จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบา คือ ความซื่อสัตย์ ดังนั้นการประกอบกิจการใดๆ ก็ตามขอให้ทำแบบตรงไปตรงมา ห้ามทำเรื่องทุจริตโดยเด็ดขาด เพราะมีสิทธิ์ต้องคดีความ อีกทั้งจะทำอะไรอย่าเอาแต่อารมณ์ เป็นใหญ่ จะทำให้ถูกทอดทิ้ง ไม่มีใครคบหา ระวังการพุดจุกติดต่อกับผู้คน ควรหมั่นทำบุญสร้างกุศลก็จะช่วยลดเคราะห์ภัย และช่วยเสริมให้การงานธุรกิจเจริญรุ่งเรืองได้

ท่านที่เกิดปีมะโรงรอบอายุ 34 ปี (พ.ศ. 2519)

ปี 2553 เป็นปีที่มีผลด้านลบต่อครอบครัวของเจ้าชะตา โดยจะทำให้คนในครอบครัวเกิดปัญหาต่างๆ ทั้งเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วย หรืออุบัติเหตุที่คาดไม่ถึง ดังนั้นจึงไม่ควรประมาท ควรหาโอกาสทำบุญ สร้างกุศลไม่ว่าจะเป็น การสวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ แผ่เมตตา จะทำให้ท่านได้พบกับคนดี เป็นกัลยาณมิตรช่วยเหลือทำให้หลายอย่างราบรื่นรวดเร็วขึ้น และควรหาโอกาสพาสมาชิกในครอบครัวไปทำบุญร่วมกันอย่างสม่ำเสมอด้วย เพื่อเสริมบารมีและผ่อนคลายเคราะห์ร้ายที่จะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวให้เบาบางลง

อย่างไรก็ตาม ดวง 2553 แม้ว่าในปีนี้โชคชะตาจะไม่เอื้ออำนวย การงานก็ยังมีขวากหนาม ก็ยังมีทางให้เดินอยู่ ขอให้ปฏิบัติตัวดังนี้ คือ หมั่นหาหาผู้หลักผู้ใหญ่ รักษาความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนฝูง และพันธมิตรทางการค้าไว้เสมอ นอกจากนี้ ควรส่งเสริมตัวเองด้วยการเพิ่มความเพียรในหน้าที่การงานของตน ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง หมั่นแสวงหาความรู้อยู่เสมอ เป้าหมายและความสำเร็จก็จะไม่ไกลเกินมือคว้า